

เหตุการณ์สำคัญ

- เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 1 ลูก ผ่านน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการยิงครั้งที่ 2 ที่เกาหลีเหนือยิงผ่านน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบออกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติม สร้างความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีขึ้น
- นักเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะประกาศลดขนาดงบดุล แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00-1.25% ต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 19-20 กันยายน 2560
- นักเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่คาดว่า BOJ คงมาตรการด้านการเงินไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2560

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- อัตราเงินเฟ้อเดือน สิงหาคม 2560 ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% (mom) หรือ 1.9% (yoy) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.1% (mom) หรือ 1.7% (yoy) เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบพายุเฮอริเคน Harvey
- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่รวมความผันผวนของอาหารและพลังงาน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.2% (mom) จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.1% (mom) แต่ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนที่ 1.7% (yoy) เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของค่าที่พัก ในขณะที่ค่าบริการแพคเกจโทรศัพท์มือถือ และราคารถยนต์ที่เป็นแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมาเริ่มทรงตัวได้

ยุโรป

- ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติ 7-2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ต่อปี ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีท่าทีที่เข้มงวดต่อการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป หลังจากที่ประเมินว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวได้ดีกว่าคาด ส่วนอัตราการว่างงานลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนอัตราเงินเฟ้อเดือน สิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้น 2.9% (yoy) และสูงกว่าเป้าหมายของ BOE ที่ 2.0% (yoy) ค่อนข้างมาก

เอเชีย
จีน

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน สิงหาคม 2560 ชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การลงทุน และบริโภค โดย ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงเป็น 6.0% (yoy) สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าที่ชะลอตัวลง ในขณะที่ ยอดค้าปลีก ชะลอตัวลงเป็น 10.1% (yoy) จากยอดจำหน่ายรถยนต์ และอุปสงค์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ชะลอตัวลง 7.8% (yoy) เป็นผลจากการชะลอจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากมาตรการคุมเข้มในตลาดทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์

ไทย

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุ ได้ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และได้เข้าแทรกแซงค่าเงินบาทเป็นระยะเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป ในขณะที่เดียวกัน ธปท. มองว่าการลดดอกเบี้ยอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีหลายปัจจัย เช่น ราคาน้ำมันและราคาผักผลไม้ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำจะไม่กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและทำให้เกิดภาวะเงินฝืด และอาจจะปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปใหม่ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ที่ต้องเสนอต่อกระทรวงการคลัง

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+1.52 %	+7.62%	M-S50 HI-DIV Plus	Neutral	SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.52% มาอยู่ที่ 1,660.53 จุด โดยตลาดสามารถปรับขึ้นทะลุ 1,650 จุด ด้วยแรงหนุน Fund Flow ผ่านการซื้อขายหุ้นกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมัน WTI เริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังสถานการณ์พายุเฮอริเคนเฮอร์มาอ้อนกำลังลง และ IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบ ในขณะที่ปัจจัยลบได้แก่ การที่สหประชาชาติออกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ โดยลดการนำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือ จำกัดการจ้างพนักงาน และส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปน้อยลง อย่างไรก็ตาม ตลาดประเมินว่ามาตรการครั้งนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าคาด ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเผชิญหน้ากันทางทหารระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ สำหรับแนวโน้ม SET Index ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวบริเวณ 1,660 จุด หลังขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,650 จุด โดยปัจจัยหนุนหลักยังคงมาจาก Fund Flow เป็นหลัก โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การประชุมนโยบายการเงินของ Fed และ BoJ รวมทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือน กันยายน ของสหรัฐและประเทศในกลุ่มยูโรโซน
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (15/09/2017 @ 2.45%)	+0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.22% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Slightly Overweight	อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี้ไทย อายุ 10 ปี สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 bps ขณะที่ UST10 ปี เพิ่มขึ้นถึง 15 bps ตามแรงขายที่เกิดขึ้นทั่วโลกและปรับตัวขึ้นตาม US-Treasury แต่นักลงทุนต่างชาติยังเป็นขาซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่องทำให้การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนไทยค่อนข้างจำกัด โดย Fund Flow ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นจำนวน 37,128 ล้านบาท
	USTreasury 10Y (15/09/2017 @ 2.20%)	+0.14% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.25% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade	-0.37%	+5.69%	I-SMART	Neutral	สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนสหรัฐปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ หลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกครั้งที่สอง โดยนักลงทุนกลับเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำแท่ง และรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดในเดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ 1.9%YoY ใกล้เคียงกับเป้าหมายของ Fed ที่ 2% นอกจากนี้ ตลาดติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (19-20 กันยายน) โดยตลาดคาดว่าธนาคารสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยและประกาศลดขนาดงบดุล จึงอาจสร้างความผันผวนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดตราสารหนี้กลุ่มเครดิต โดยเฉพาะ ตลาดเกิดใหม่ หุ่นกู้เอกชนคุณภาพสูง ทั้งนี้ I-SMART อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูง และตลาดเกิดใหม่
	Corporate JPMorgan Emerging Bond	-0.25%	+9.82%			
	iBoxx High Yield Index	+0.19%	+5.74%			
	Bloomberg US MBS Index	+0.0%	+2.80%			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+1.57%	+11.67%	-	Neutral	<p>สัปดาห์นี้คาดว่าตลาดจะปรับตัวออกข้างเพื่อจับตาการประชุม Fed ในวันที่ 20-21 กันยายน ซึ่งตลาดคาดว่า Fed จะยังคงดอกเบี้ย 1.0-1.25% ในการประชุมเดือนกันยายนนี้ แต่คาดว่า Fed จะเริ่มต้นลดขนาดงบดุล (Balance Sheet) กว่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ข้อมูลเศรษฐกิจประจำสัปดาห์และเหตุการณ์อื่นที่จับตา 1) เงินเฟ้อในยุโรปในวันที่ 18 กันยายน 2) ใบอนุญาตก่อสร้างสหรัฐ (Building Permit) ในวันที่ 19 กันยายน 3) ประชุม BOJ ที่ตลาดคาดว่าจะคงนโยบายการเงิน โดยจะรู้ผลประชุมวันที่ 21 กันยายน 4) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในยุโรปที่จะเปิดเผยในวันที่ 22 กันยายน 5) เลือกตั้งนิวซีแลนด์ 6) ถ้อยคำของนายทศ สหราชอาณาจักรในประเด็นเกี่ยวกับ Brexit ที่คาดผลกระทบต่อตลาดจำกัด และ 7) ประเด็นขัดแย้งบริเวณคาบสมุทรเกาหลี</p> <p>ราคาทองคำมีโอกาสชะลอตัวจากการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ สิ่งที่จะจับตาคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะผันผวนในช่วงที่ Fed ประกาศผลการประชุมออกมา ซึ่งตลาดคาดว่าครั้งนี้ Fed เลือกที่จะทรงดอกเบี้ยและเริ่มต้นการปรับลดขนาดงบดุล (Balance Sheet)</p> <p>ตลาดน้ำมันยังเผชิญความผันผวน ทว่าระยะสั้นผ่อนคลายจากผลการเปิดเผยตัวเลข OPEC และโรงกลั่นน้ำมันสหรัฐกลับเข้าสู่การผลิตหลังจาก Shutting down เนื่องจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ สิ่งที่จะจับตาคือปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเบียร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและผลกระทบจากพายุในบริเวณชายฝั่งสหรัฐ</p>
	Europe (STOXX50)	+1.96%	+6.83%		Neutral	
	Japan (NIKKEI)	+3.29%	+4.15%		Neutral	
	Emerging Market (MSCI EM)	+1.01%	+27.82%		Slightly Underweight	
	Gold	-1.96%	+15.04%	I-GOLD	Neutral	
	Oil (WTI)	+5.07%	-12.51%	-	Slightly Underweight	

ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับกรนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เดเวลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียวเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน